



## Buôn Tênh Ngày Lễ Cha

Lại Thị Mơ

Khi còn ở trong nước, tôi không biết ngày Mother's day và ngày Father's day. Chỉ có lễ Vu Lan rằm tháng Bảy âm lịch, còn gọi là ngày xá tội vong nhân ( cúng cô hồn). Từ khi có bài thơ Bông hồng cài áo. Các chùa vào lễ Vu Lan có thêm phần cài hoa hồng cho Phật Tử.

- Hoa hồng trắng cho những người mất mẹ.
- Hoa hồng màu đỏ cho những người mẹ vẫn còn ở dương thế.

BS Đỗ Hồng Ngọc chỉ làm bốn câu thơ nhớ mẹ, mà nghe thật buồn.

*Con cài bông hoa trắng  
Dành cho mẹ đoá hồng  
Mẹ nhớ cài lên ngực  
Ngoại chờ bên kia sông*

Ngày Vu Lan người ta nhắc mẹ, nhưng lại nhớ cha vào ngày Tết.

*Mồng Một tết Cha, mồng Ba tết Thầy.  
Công Cha như núi Thái Sơn.  
Đói ngày giỗ Cha, no ba ngày tết.*

Giỗ Cha làm rất thịnh soạn, nhưng mời nhiều người quá, nên gia chủ phải nhịn đói (hết phần). Còn ngày tết, nhà nào chả có thức ăn, nên không lo đói.

Qua hải ngoại, **chủ nhật thứ ba của tháng Sáu là ngày Father's day**. Không ai dùng tháng Sáu để ca tụng tình yêu đôi lứa như mấy ông nhạc sĩ ở VN thời xa xưa.

*Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt.  
Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa.*

Vì vậy từ khi sống ở hải ngoại, **tháng Sáu người ta chỉ nhớ tới ngày lễ Cha**.

*Tháng Sáu trời mưa, trời mưa dầm dề như nước mắt của những đứa con mồ côi cha.*

Ấy là nói đến những người có cha, có nhiều kỷ niệm với cha của mình. Chứ thời đại bây giờ trẻ em không có cha, không hề biết mặt cha nhiều lắm. Ngoại trừ những người mẹ đơn thân vì hoàn cảnh, cũng có những phụ nữ rất mạnh mẽ, họ muốn có con, nhưng không muốn có chồng. Ngân hàng tinh trùng sẵn sàng cung cấp cho họ. Điều này quả là có lý cho người mẹ, nhưng lại "bất công" với đứa con. Có một cái gì "lấn cấn" trong cuộc sống của những đứa trẻ không cha.

Vì có quá nhiều phức tạp trong cuộc sống của thời hiện đại, rất nhiều phụ nữ phải (hay bị) bươn chải nuôi con một mình. Cũng có mẹ đơn thân bằng cách xin con nuôi, hồi xưa bên VN người ta hay mĩa mai "**mẹ gà con vịt**". Nhưng qua bên này, câu đó không ai nói nữa, vì như vậy là bất lịch sự. Người ta không phân biệt mẹ gà con vịt, tình yêu đáp đền từ tấm lòng yêu thương lẫn nhau.

*Cha sinh không bằng mẹ dưỡng.*

*Công nuôi mới khó nhọc hơn công sinh ra đứa trẻ.*

Rất nhiều bà mẹ Mỹ xin thêm con nuôi Á Châu hay khác màu da, dù họ đã có con ruột. Nhưng họ không hề phân biệt con ruột hay con nuôi, đó là nét văn hóa của người phương Tây.

Cả nhà bạn tôi cuộc đời bầm dập vì khổ nạn sau ngày 30/4/75. Chỉ buôn bán nhỏ, nhà lại đi thuê ở mặt tiền của một con đường cũng nhỏ. Vậy mà chỉ vì ghen ghét đố kỵ, hàng xóm (có thể là nằm vùng), vẫn có lệnh bắt bớ xét nhà, dù rằng đã dẹp buôn bán 5 năm trước. Ông bố chỉ là một văn nhân thi sĩ, như thi bá Vũ Hoàng Chương, cũng phải đi tù. Có biết bao người cha gục chết trong tù, bạn tôi bảo rằng cứ mỗi năm Father's day lại nhắc lại những kỷ niệm đau buồn, người ta cố quên đi mà không được.

Bảo sao Father's day không vắng lặng.

Tôi có quen một người phụ nữ có mấy đời chồng, chẳng ông nào chết cả. Không hợp thì chia tay, con ở với mẹ, toàn con gái. Mẹ đơn thân cũng khá vất vả. Các cô con gái cũng chẳng thích học hành, chưa xong trung học đã có con. Không biết ai là cha, các đứa trẻ chỉ biết bà ngoại và mẹ. Nên ngày Mother's day, ôi thôi là um

xùm, chẳng có đứa bé nào thắc mắc cha ở đâu? Nhìn họ, bạn nghĩ tội nghiệp, nhưng họ bình thản, rất bình thản. Có lẽ như vậy cũng đỡ phiền toái.

**Sảy cha con ăn cơm với cá.**

Không sao, single mom vẫn được chính phủ giúp nuôi nấng đầy đủ, free lunch, free bảo hiểm sức khỏe. Còn tiền học thì ai cũng miễn phí cho tất cả trẻ em. Chỉ tội nghiệp xót xa cho trẻ em nghèo thất học ở VN, khi mà tệ nạn ma túy và rượu chè ngập tràn khắp nơi: **Có cha cũng như không.**

Có lẽ không nên có ngày lễ cha thì tốt hơn, để khỏi nhắc đến những kỷ niệm đau lòng. Những vết thương đang đóng vảy, hãy để cho nó thành sẹo. Đừng lộ ra mỗi năm khi thấy người khác có cha bên cạnh. Tội nghiệp những đứa trẻ (và cả mẹ của chúng).

Đó là lý do tại sao ngày Father's day không có nhiều quảng cáo từ shopping tới nhà hàng. Ít lắm. Sự thật không thể chối cãi, nhưng vẫn là sự thật của thời đại bây giờ.

**Hạnh phúc thay cho những ai có đủ mẹ cha trong một gia đình êm ấm.**

Lại thị Mơ